



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นั้น

อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ หากมีข้อสงสัยในรายงานการประชุมดังกล่าวกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๙๐๙๔๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายวิโรจน์ จิตรเพ็ชร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

(ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิโรจน์ จิตรเพชร	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	วิโรจน์ จิตรเพชร
๒	นายพงษ์ศักดิ์ แก้วการดี	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	พงษ์ศักดิ์ แก้วการดี
๓	นางสาวสิวันนัท มีชนะ	เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	สิวันนัท มีชนะ
๔	นางสาวจรินทร์พร นิลพันธ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ ๑	จรินทร์พร นิลพันธ์
๕	นายอนันท์ แหงทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ ๔	อนันท์ แหงทอง
๖	นายวิชาญ ใจกระจ่าง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ ๕	วิชาญ ใจกระจ่าง
๗	นายวิทยา ทองสีนวล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ ๖	วิทยา ทองสีนวล
๘	นายณรงค์ศักดิ์ ประคู้	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ ๘	ณรงค์ศักดิ์ ประคู้

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสุทิสรา ชัยภักดี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ ๗	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมชาย สงรักษ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	สมชาย สงรักษ์
๒	นายยงยุทธ รัตนเมต	เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	ยงยุทธ รัตนเมต

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ประธานสภา

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และได้จัดทำให้ท่านสมาชิกแล้ว ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครับ

- เลขานุการสภา

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวอันทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวสิวันนันท มีชนะ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวท่านใด จะทักท้วง ตีติงแก้ไขในส่วนใดของรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่

-ที่ประชุม

- ไม่มี -

- ประธานสภา

หากไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวท่านใด ขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว

- มติที่ประชุม

รับรองด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทู้ถาม

- ที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ยุติติพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A๓ สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๕๓,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๕ หน้าต่อนาที (ppm)

-มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๓ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)

-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือ
ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

-มีภาคใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น

-สามารถใช้ได้กับ A๓, A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

-ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครับ

-นายก อบต.หนองบัว

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง

- โอนลดจาก แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุอื่น จำนวน ๕๓,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด
Network สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๕๓,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

กระผมจึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

-ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับ ขอเชิญครับ

-ที่ประชุมสภาฯ

-ไม่มี-

-ประธานสภาฯ

หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติครับ

-มติที่ประชุมฯ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๒ ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบร่างเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ถนน

ปลอดภัย

- ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวชี้แจงรายละเอียดโครงการครับ

- นายก อบต.หนองบัว

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทุกท่าน กระผมนายสมชาย สงรัมย์ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัว กระผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ถนน
ปลอดภัย

เนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการ “๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย” โดยให้แต่ละท้องถิ่น
คัดเลือกถนนอย่างน้อย ๑ สาย โดยพิจารณาจากถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เป็นจุด
เสี่ยงจุดอันตราย จุดที่เกิดเหตุบ่อย จัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน แต่โครงการ
ดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
ความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึง
จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประกาศใช้บังคับ

หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ดำเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาหรือรายละเอียดของโครงการที่จะทำในแต่ละปีโดยเฉพาะโครงการที่จะนำไปตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

-เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวอันทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสิวันนันทน์ มีชเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวค่ะ สำหรับโครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

- ประธานสภาฯ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวที่นายก๊กขี้แจ่มแล้วข้างต้นเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงขอให้ประชุมร่วมกันพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแล้วให้ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป มีสมาชิกผู้ใดที่จะคัดค้าน ท้วงติง หรือแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนใดหรือไม่ ขอเชิญครับ

- ที่ประชุมสภาฯ

-ไม่มี-

- ประธานสภาฯ

หากไม่มีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือเสนอแนะในส่วนใด กระผมขอมติที่ประชุมพิจารณาลงมติเห็นชอบโครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย เพิ่มเติมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ครับ

- มติที่ประชุม

เห็นชอบโครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย เพิ่มเติมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

-ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวท่านใดมีข้อเสนอในวาระอื่นๆบ้าง ขอเชิญครับ

-น.ส.จรินทร์พร นิลพันธ์

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อันทรงเกียรติทุกท่านดิฉัน นางสาวจรินทร์พร นิลพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ ๑ ดิฉันขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดำเนินการโครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในเขตตำบลหนองบัว และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ทุกถนน ตรอก ซอย มีแสงสว่างทั่วกัน จึงฝากให้คณะผู้บริหารช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วยค่ะ

-เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อันทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสวีนันท์ มีชนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ ๙ ดิฉันขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดำเนินการ ๑. ถนนบริเวณหมู่ที่ ๙ มีปัญหาชำรุดเสียหาย ยางมะตอย จำนวน ๓๐ ฝูง คงไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมของเจ้าหน้าที่ และสำรวจความเสียหายของถนนเพื่อซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ฝากให้คณะผู้บริหารช่วยแก้ไขปัญหาค่ะ
๒. ถนนสายฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะปากทางวัดควนซาง มีความชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งตามหลักแล้วเป็นเขตแขวงทางหลวง จึงฝากให้คณะผู้บริหารช่วยดูแลเรื่องนี้ อาจทำหนังสือแจ้งไปยังหมวดทางหลวงรัชฎา เข้ามาดำเนินการซ่อมแซม

-นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวอันทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กระผมจะดำเนินการให้เร็วที่สุด และในส่วน ของเรื่องทุ่งหญ้าซาฟารี หมู่ที่ ๑ กับควนอ้ายควาง หมู่ที่ ๔ กระผมจะดำเนินการผลักดัน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลครับ

-ประธานสภา

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขออนุญาตปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

(นางสาวสวีนันท์ มีชนะ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

(นางสาวจรินทร์พร นิลพันธ์)

ประธานกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วการดี)

กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา

(นางสุทิสรา ชัยภักดี)

กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ.....สมัยที่.....ครั้งที่..... พ.ศ. 2565 ในวันที่ พฤศจิกายน ที่ 17 มีนาคม 2565

(นายวิโรจน์ จิตรเพ็ชร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว